



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่คนงาน)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที้องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่คนงาน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง (๑ อัตรา) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ โดยดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่คนงาน) ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวชญาณิชฎ์ ภาพโพธิ์	๐๐๔	ได้ลำดับที่ ๑
๒	นางสาวนันทวรรณ ต๊ะแนว	๐๐๖	ได้ลำดับที่ ๒
๓	นางสาวชนากานต์ สุษะหน่อ	๐๐๙	ได้ลำดับที่ ๓
๔	นางสาวนัทธิดา สมพิพงษ์	๐๐๘	ได้ลำดับที่ ๔
๕	นางสาวณัฐวดี สิมปะสี	๐๐๒	ได้ลำดับที่ ๕

**การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร**

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

**การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร**

ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์เข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์กำหนด

๓. ผู้ที่มีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
๔. พันกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๕. มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งเดียวกันกับประกาศในครั้งนี
๖. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

#### การส่งจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลคูฟงษ์ จะส่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ก่อน และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต.กำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคูฟงษ์อาจเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ และในกรณีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้และถึงลำดับที่จะได้รับการส่งจ้างมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกครองสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายธีรศักดิ์ กำคำมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูฟงษ์